



๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๔๓๒๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๓๔๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนาและดูงานในประเทศให้มากขึ้นแทนการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางไปต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เนื่องจากปัจจุบัน ได้รับรายงานว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ดูงานในต่างประเทศต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและนายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เป็นจำนวนมาก ทั้งผู้บริหาร และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางแห่งยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีกำหนด และมีได้พิจารณาประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจะได้รับอย่างรอบคอบและเหมาะสม อันอาจจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีความจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ โครงการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศ หากยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดวันหรือชะลอการดำเนินการไปก่อน

๒.๒ โครงการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศ หากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ควรให้ปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศแทนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนาและดูงานในต่างประเทศ

๒.๓ กรณีที่มีข้อตกลงหรือพันธกรณีกับองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ หรือกรณีที่ทำเป็นและมี ความสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง อาจพิจารณาดำเนินการได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ก่อนแล้วและต้องไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙ . ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่